



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕ ๕๑

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบุรีมร์ พร ๕๕๐๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดการประกวดร้องเพลง “มนต์เพลงรักนักปกครองท้องถิ่น ท้องที่”

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ ชุด

ด้วยชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดแพร่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายให้จัดการประกวดร้องเพลง “มนต์เพลงรักนักปกครองท้องถิ่น ท้องที่” ในคืนวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ เวทีกลางงานฤดูหนาวประจำปี ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ให้ท้องถิ่น ท้องที่ และแขกผู้มีเกียรติได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ท้องที่ของตนเอง

เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยขอให้ อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อคัดเลือกตัวแทนในการประกวดร้องเพลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอละ ๑ คน และแจ้งรายชื่อให้ท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่พร้อมกับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมฯ ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อจักได้แจ้งให้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายคณิน ขอนอิน)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
งานบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๑ โทรสาร ต่อ ๒๕

www. Phraelocal.go.th

สรุปการประชุมการประกวดร้องเพลง  
“มนตร์รักนักปกครอง ท้องถิ่น ท้องที่”  
ในงานฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๕๘  
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมตะวันออก ตำบลทุ่งไผ่ (กอเปา)

๑. เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจกจ่ายบัตรโต๊ะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเมืองแพร่ จำนวนแห่งละ ๑ โต๊ะ
๒. สำหรับอำเภอขอให้อำเภอแจกจ่ายตามบัญชีรายชื่อที่จังหวัดได้กำหนดไว้ เมื่อแจกจ่ายแล้วขอให้ดำเนินการดังนี้
  - ๒.๑ ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ และ ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอรวบรวมเงินค่าโต๊ะส่งที่สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่ โดยจังหวัดขอมอบหมายให้ท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่เป็นผู้รวบรวมเพื่อจัดส่งให้กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านต่อไป
  - ๒.๒ ให้ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อคัดเลือกตัวแทนในการประกวดร้องเพลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอละ ๑ คน และแจ้งรายชื่อให้ท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่พร้อมกับการส่งเงินค่าโต๊ะ (โต๊ะละ ๑,๕๐๐ บาท) ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อจักได้แจ้งให้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านต่อไป
๓. เริ่มลงทะเบียนร้องเพลง เวลา ๑๙.๐๐ น. ร้องเพลงคนละ ๑ เพลง ประกาศผลการแข่งขันทันที
๔. ผู้เข้าแข่งขัน ต้องดำรงตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกเทศมนตรีตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาเทศบาล และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

\*\*\*\*\*

การส่งเงิน และแจ้งรายชื่อผู้สมัครร้องเพลง ติดต่อได้ที่เบอร์โทร ๐๕๔ ๕๓๔๔๘๓

